



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
เรื่อง เจตนากรรมณีในการ ลด ละ เลิก การใช้โฟมและถุงพลาสติก

จากสภาพสังคมเศรษฐกิจปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ประชาชนต้องการความสะดวก รวดเร็ว และมีการประกอบอาหารด้วยตนเองน้อยลง ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันไปพึ่งร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร พืชภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารหรือแฝงมากับภาชนะบรรจุอาหาร “โฟม” และถุงพลาสติก พลาสติก ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสะดวก ราคาถูก และหาซื้อได้ง่าย เมื่อนำกล่องโฟมไปบรรจุอาหารที่มีความร้อนสูง หรือที่มีไขมัน หรือน้ำมัน จะมีสารพิษออกมาปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งเป็นสารก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ได้แก่ สารสไตรีน (Styrene) ออกฤทธิ์ทำให้สมอง มึนงง ในผู้ชายเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งตับ ในผู้หญิงเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมและมะเร็งตับ ส่วนสารเบนซีน (Benzene) ออกฤทธิ์ทำลายไขกระดูก ทำให้โลหิตจาง และสารพาทาเลท (Phthalate) เป็นสารทำลายระบบสืบพันธุ์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค และจากการสำรวจปริมาณขยะตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ ของกรมควบคุมมลพิษพบว่า

๑. ขยะประเภทโฟม มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ๓๔ ล้านใบ/วัน เป็น ๖๑ ล้านใบ/วัน หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๑ ใบ/คน/วัน โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่น จะพบว่ามีขยะประเภทโฟมมากกว่าปกติ ซึ่งโฟมเป็นขยะที่มีความคงทน และใช้เวลาในการย่อยสลายประมาณ ๔๕๐ ปี ซึ่งสร้างปัญหาในการกำจัด เนื่องจากใช้พลังงานต้นทุนการกำจัดสูง เปลืองพื้นที่ฝังกลบ และขบวนการกำจัดโฟม อาจทำให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

๒. ปัญหาขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤตสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกที่นานาชาติให้ความสำคัญและถูกหยิบยกขึ้นมาหารือควบคู่กันในการประชุมระดับนานาชาติ จากหลักฐานที่ปรากฏชัดมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน และรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาพลาสติกและขยะพลาสติก ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็นชอบให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็น “วาระแห่งชาติ” ซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในการร่วมมือกันลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาฯ จึงได้จัดประกาศเจตนารมณ์ในการ ลด ละ เลิก การใช้โฟม และถุงพลาสติกหูหิ้ว ในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาฯ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาฯ ตลอดจนประชาชนที่มาติดต่อราชการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาฯ เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาขยะโฟมและพลาสติก รายละเอียดดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาฯ จะร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อนำไปสู่วินัยในการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมบรรจุอาหาร
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาฯ จะเป็นหน่วยงานต้นแบบของภาครัฐ ในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานและลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมบรรจุอาหาร
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาฯ จะสร้างความตระหนักและส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วน ในการร่วมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม และเป็นแบบอย่างที่สามารถนำไปเชิดชู และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนได้
๔. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาฯทุกคนช่วยณรงค์และกระทำการเป็นตัวอย่างในการลด ละ เลิก ใช้โฟม ถุงพลาสติกหูหิ้ว และพลาสติกอื่นๆ เพื่อลดขยะประเภทโฟมและพลาสติกอย่างจริงจัง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ 6 เหมือนวงศ์ธรรม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาฯ